

คุณสมบัติ	สีทากระเบื้องหลังคาฮาโต้ เป็นสีน้ำสำหรับทากระเบื้องหลังคาและสีอเนกประสงค์ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ยึดเกาะพื้นผิวแน่น ทาได้บนกระเบื้องทุกชนิด, หลังคาลอนคู่, หลังคาคอนกรีต และหลังคาต่างๆ มีความทนทานสูงเป็นพิเศษ พิล์มสีไม่จับฝุ่นเนื่องจากฟิล์มสีมีความเรียบเนียนสูง ผสมผงสีชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันแสง UV จึงทำให้ฟิล์มสีสวยงามยาวนาน ไม่ซีดจาง ไม่มีสารปรอทและสารตะกั่ว
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี: สีน้ำทาหลังคาอะคริลิก</p> <p>ชนิดสี: เลือกลงได้จากชนิดสีในแคตตาล็อก</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: กึ่งเงา</p> <p>ขนาดบรรจุ: 1 แกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร: 24-28 %</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก: 30-38 %</p> <p>จุดควบไพบ: N/A</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้: N/A</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 95-110 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 23-31 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>หมายเหตุ: การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C): 30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C): 2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C): อย่างน้อย 7 วัน</p>
วิธีการใช้งาน	<p>อุปกรณ์: ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง: น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%): 5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 10-20% (พ่น)</p>
ระบบการทาสี	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวใหม่: ทั้งพื้นผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน</p> <p>พื้นผิวเก่า: ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำโดยน้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตก ร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ</p> <p>การทาสี</p> <p>สีรองพื้น: พื้นผิวสด: สีรองพื้นปูนฉาบเสร็จใหม่ ฮาโต้ สูดร่น้ำมัน HA2037 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>พื้นผิวใหม่: สีรองพื้นปูนใหม่ ฮาโต้ สูดร่นน้ำ HA2030 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>พื้นผิวเก่า: สีรองพื้นปูนเก่า ฮาโต้ สูดร่นน้ำ HA2033 สูดร่นน้ำมัน HA2036 จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>สีทับหน้า: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำสำหรับทาหลังคาฮาโต้ อย่างน้อย 2 เที่ยว</p>
มาตรฐานอ้างอิง	-
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นได้นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า